

Hiroshima NOW

11

2023

Tiếng Việt No. 19

Bạn có biết tuổi thành nhân ở Nhật Bản không?

日本の成人年齢を知っていますか？

"Tuổi thành nhân" ở nước bạn là bao nhiêu? "Tuổi thành nhân" là độ tuổi trở thành người lớn.

Tính đến thời điểm hiện tại, tuổi thành nhân ở Nhật Bản là 20 tuổi. Tuy nhiên, vào tháng 4 năm 2022, luật đã thay đổi và độ tuổi thành nhân ở Nhật Bản trở thành 18 tuổi.

Tuổi thành nhân khác nhau ở mỗi nước. Tuổi thành nhân ở nước bạn có thể khác với Nhật Bản, nhưng hãy tuân theo các quy định của Nhật Bản khi sống ở nước Nhật.

Tuổi thành nhân ở Nhật Bản hiện nay là 18, nhưng có một số việc bạn có thể làm khi đủ 18 tuổi và những việc bạn không thể làm cho đến khi đủ 20 tuổi. Hãy hiểu rõ điều này.

★ Những việc bạn có thể làm khi bước sang tuổi 18

☒ Bạn có thể tự mình thực hiện các hợp đồng sau mà không cần sự cho phép hoặc đồng ý của bố mẹ.

- Hợp đồng điện thoại di động
- Vay tiền
- Tạo thẻ tín dụng
- Thuê phòng sống một mình (sẽ có thẩm định xem bạn có thể ký hợp đồng thuê phòng không), v.v.



☒ Những người có quốc tịch Nhật Bản có thể nhận hộ chiếu có thời hạn 10 năm.

☒ Có thể nhận bằng cấp quốc gia (kế toán viên công chứng, giấy phép y tế, giấy phép dược sĩ, v.v.).

☒ Có thể kết hôn theo luật pháp Nhật Bản.

☒ Người mắc chứng rối loạn nhận dạng giới tính có thể kiến nghị thay đổi cách đối xử với giới tính.

☒ Có thể nhận được bằng lái xe ô tô hạng phổ thông. Cũng có thể đổi bằng lái ô tô của nước bạn sang bằng lái của Nhật Bản.

☒ Có thể nhận được quốc tịch Nhật Bản (xin nhập quốc tịch).

*Tuy nhiên, bạn phải đạt đến tuổi thành nhân ở quốc gia của bạn.

☒ Nếu bạn có hai quốc tịch trở lên, hãy chọn một quốc tịch.

*Người có quốc tịch của hai nước trước 18 tuổi phải quyết định chọn quốc tịch nào đến trước 20 tuổi.

Người có quốc tịch của hai nước sau 18 tuổi phải quyết định chọn quốc tịch nào trong vòng hai năm kể từ ngày nhận được quốc tịch thứ hai.

★ Những việc không được làm cho đến khi 20 tuổi

☒ Uống rượu

☒ Hút thuốc

☒ Đặt cược tiền vào các cuộc đua ngựa, đua xe đạp, đua mô tô, đua thuyền, v.v. (cờ bạc)

☒ Lấy bằng lái xe ô tô hạng trung

*Không thể có được giấy phép lái xe hạng lớn cho đến khi 21 tuổi.

☒ Những người sống ở Nhật Bản trong độ tuổi từ 20 đến dưới 60 tuổi phải gia nhập vào Hệ thống Huru trí Quốc gia.